

การประเมินผลการทำงานตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. การประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน

1) ชื่อแผนงาน แผนส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	
<p>คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง</p>	20,000 บาท	<p>คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะการดำเนินงานของคณะ) จำนวน 20,000 บาท</p>	<p>บรรลุ</p>
<p>1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ</p>	<p>1) ร้อยละของหลักสูตรที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>- กิจกรรมไหว้ครู มีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานดังกล่าว - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา มีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานดังกล่าว - งานแสดงมุขิตาจิตรและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 มีคณาจารย์จากทุกหลักสูตรร่วมงานดังกล่าว - โครงการนิทรรศการศิลปะนานาชาติแลกเปลี่ยน 5 ประเทศ "Circle" International Exchange Art Exhibition in 5 Universities 2021 มี</p>	<p>บรรลุ</p>

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		การบรรลุ เป้าหมาย
	แผน	ผล	
2. แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2) จำนวน โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยน คณาจารย์และ นักศึกษาเพื่อ เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมที่ หลากหลายทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ	คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมร่วมแสดงผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมในนิทรรศการในระดับนานาชาติดังกล่าว - กิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงคโปร์ มีนักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม	บรรลุ ไม่ บรรลุ
			✓

2 ผลการดำเนินงานตามแผนการที่มุ่งเป้าสู่ผลิตภัณ์วัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
				แผน	ผล	
คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย						
*	คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (เฉพาะการดำเนินการของคณะ)	งบกองทุนคณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	20,000 บาท	-	-	- มหาวิทยาลัยยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่มักคณณะต้องใช้งบประมาณกองทุนของคณะในการดำเนินงานกิจกรรมเอง - เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานที่ต้องรวมตัวในการดำเนินงานกิจกรรมถูกยกเลิก
1. ร้อยละของหลักสูตรในสังกัดที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ และนานาชาติ						
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
1	โครงการไหว้ครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงเวลา :	กองพัฒนา นวัตกรรม / งบประมาณ / งบ กองทุนคณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	≤100	ร้อยละ 80	-มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ -ผลการประเมินกว่ากว่า 3.5 ในทุกข้อ -จัดกิจกรรมในวันที่กำหนด เสร็จสิ้น ภายใน 1 วัน
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานที่ต้องรวมตัวในการดำเนินงานกิจกรรมถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ	
				แผน	ผล		
2	กิจกรรมแม่เทียน พรรษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนระดับความพึงพอใจของผู้ ที่เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไป ตามที่ได้รับอนุมัติ	กองพัฒนา นักศึกษา / งบ กองทุนคณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	≤100 ร้อยละ 70	- บาท	-มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ -ผลการประเมินดีกว่าค่า 3.5 ในทุกข้อ -จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี เสร็จสิ้น ภายใน 1 วัน -ใช้งบประมาณตามจำนวนที่รับการ อนุมัติ	-เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 จึงปรับเปลี่ยน จากคณาจารย์ในสังกัดเป็น ตัวแทนผู้มาปฏิบัติงานนอก หน่วยงาน
3	งานแสดงมุทิตาจิตและ เชิดชูเกียรติผู้ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงเวลา :	งบกองทุนคณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	≤100 ร้อยละ 70		-มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ	-เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 จึงปรับเปลี่ยน จากคณาจารย์ในสังกัดเป็น ตัวแทนผู้มาปฏิบัติงานนอก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				แผน	ผล	
		ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ		ก.ย. 64	-จัดกิจกรรมในวันที่กำหนด เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน -ใช้งบประมาณตามจำนวนที่รับการอนุมัติ	สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม
4	โครงการนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “Circle” International Exchange Art Exhibition in 5 Universities 2021	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้แสดงศักยภาพของอาจารย์และเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินต่างชาติ ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	งบเงินรายได้ (พัฒนา ศักยภาพ อาจารย์)	≤200 ผลงานด้านการประเมินตาม เกณฑ์กำหนด ได้รับการตอบรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิลปินและคณาจารย์จากต่างประเทศ ร่วมแสดงผลงานส่วนบุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการ -ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากในหัวข้อ (มากกว่าร้อยละ 80)	-เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดแสดงผลงานรูปแบบปกติ และเจ้าของผลงานไม่สามารถไปร่วมงานด้วยตนเองได้ จึงมีการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ และผลงานจัดแสดง ณ Changua County Art Museum. Da-Yeh University, Taiwan

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				แผน	ผล	
5	โครงการนิทรรศการศิลปะศึกษา นิพนธ์ และ การออกแบบนิพนธ์ Destination Art Thesis Art & design 2021	จัดแสดงผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์และ นักศึกษาต่อสาธารณชน	งบประมาณได้ มหาวิทยาลัย	นิทรรศการ แสตงผลงาน โครงการ ออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ นิพนธ์ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อาจารย์และนักศึกษานำผลงานศิลปะ จัดนิทรรศการโครงการจัดแสดง นิทรรศการศิลปะศึกษา นิพนธ์ และการ ออกแบบนิพนธ์ Destination Art Thesis Art & design 2021 จังหวัด เชียงใหม่ ณ Central plaza Chiang Mai airport จังหวัดเชียงใหม่	-งบประมาณในการ สนับสนุนไม่เพียงพอในการ จัดงาน -สถานที่ในการจัด นิทรรศการมีข้อจำกัดในการจัดแสดง
6	กิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อ แลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมระหว่างสอง ประเทศ โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงคโปร์	เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ	จาก มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ วิทยาลัยพณิช	อาจารย์/ นักศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภายในประเทศ/ ต่างประเทศ	เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ Passasage to ASEAN (P2A) ในกิจกรรม “CMRU & TP E-Exchange 2021” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ มี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการท่องเที่ยว	-เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid 19 จึงปรับรูปแบบงานเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

**อ้างอิงจากผลการดำเนินงานโครงการ ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วมงาน